



ค่ายเยาวชน AEC

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืนจะไม่ได้นานจนคนเราสามารถทำความรู้จักกันได้อย่างลึกซึ้ง แต่การได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน พูดคุย แบ่งปันกันในระยะเวลาดังกล่าวของน้องๆ เยาวชนจำนวน 102 ชีวิต จาก 4 ชาติ ที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน “AEC : ASEAN Excellent Camp” ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ ไฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเร็วๆ นี้ ก็ถือเป็น ‘จุดเริ่มต้น’ ในการสานต่อความสัมพันธ์ให้องงามได้อย่างดี

สำหรับค่ายดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของกลุ่มบริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ‘เคทีเอส’ (KTIS) และมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ร่วมกันในบทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีของประชาคมอาเซียน

ก่อนเริ่มกิจกรรม เยาวชนทั้ง 102 คนอายุตั้งแต่ 8 ขวบจนถึง 22 ปี จาก 4 ชาติที่ได้รับการคัดเลือกจากลักษณะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คณะกันทั้งชายหญิง และประเทศ โดยแต่ละกลุ่มจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์ ได้แก่ สีเขียว แดง เหลือง ม่วง และฟ้า เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีทั้งการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ “การอนุรักษ์ป้องกันและการต่อต้าน



นางสาวชิง หลิมหลิม จากประเทศกัมพูชา ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Superstar ของแคมป์นี้



ยาเสพติด: กรณีศึกษาโครงการ To be number one” โดย **ดร.กฤษณะ ดาราเรือง** จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และ “เสียงพิเศษจากข้าง” โดย **ประสพทิพย์ประเสริฐ** ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ ไฮเต็ลฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านช่าง รวมถึงฐานกิจกรรมเพื่อเน้นการวางแผน ความยืดหยุ่น การสื่อสาร ภาวะผู้นำ-ผู้ตาม ความสมัครสมานสามัคคี และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทั้งการบายศรีสู่ขวัญ การแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ และการแสดงของประเทศต่างๆ

ด.ญ.นันทชาพร จันทขาว หรือ “น้องต้นข้าว” วัย 8 ปี น้องเล็กสุด

ของค่ายนี้แล้ว ปกติชอบทำกิจกรรมอยู่แล้ว โดยเวลาอยู่ที่โรงเรียน เธอก็เป็นรองหัวหน้าห้อง เป็นนักแสดง ทั้งเต้นและรำด้วย

“หนูทำหมด หนูชอบ พอมาค่ายนี้ก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ เวลาทำกิจกรรมกลุ่ม หนูอาจจะยังช่วยพี่ๆ ไม่ได้มาก แต่หนูให้ความร่วมมือทุกอย่าง ออกมาให้หนูทำอะไร หนูทำได้หมด การได้มาเจอกับชาวต่างชาติอย่างเวียดนาม กัมพูชา และลาว ก็สนุกดี หนูมีเพื่อนใหม่จากลาว คุยกันรู้เรื่องมากกว่าอีก 2 ชาติค่ะ”

ส่วน **ชิง หลิมหลิม** จากประเทศกัมพูชา ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Superstar ของแคมป์นี้ บอกว่า เธอเรียนที่ Cambodian Mekong University เป็นคนชอบทำกิจกรรม เคยเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเข้าร่วมแคมป์ในประเทศไทย รู้สึกประทับใจ เพราะได้แสดงศักยภาพของตัวเองในหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่องภาวะผู้นำ การบริหารจัดการปัญหาในกลุ่ม เพราะเธอได้รับเลือกเป็นหัวหน้ากลุ่ม และไม่คิดว่าจะได้รับเลือกเป็นซูเปอร์สตาร์ รู้สึกดีใจมาก

“เราทั้ง 4 ชาติแม้จะคุยกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง แต่พวกเราสนิทกัน ร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรม ส่วนความรู้ที่ได้จากวิทยากรต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องข้างก้นน่าสนใจมาก นอกจากนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับเพื่อนจากต่างชาติ ต่างภาษา อีกทั้งได้มุมมองใหม่ๆ จากเพื่อนๆ และได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย”